



รายงานผลการดำเนินงานตาม
ข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
วันที่ 22 ม.ค. - 4 ก.พ. 2559

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute : TPQI

Contents

1

บทสรุปผู้บริหาร

2

กิจกรรมสำคัญใน วันที่ 22 ม.ค. - 4 ก.พ. 2559





บทสรุปผู้บริหาร

ในวันที่ 22 ม.ค. – 4 ก.พ. 2559 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีกิจกรรมสำคัญยิ่ง สรุปได้ดังนี้

- 1) **สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ** ได้แก่ ร่วมกับ Royal Melbourn Institute of Technology (RMIT) ณ ประเทศออสเตรเลีย ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และร่วมกับ Transport and Logistics Industry Skills Council Ltd (TLISC) ในการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
- 2) **ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ** รับมอบนโยบายและบรรยายสรุปกรอบแผนการปฏิบัติงาน สคช. กับ รอง นรม. และร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม คิดก้าวหน้า ร่วมกับ OKMD กิจกรรม อาชีวศึกษาทวิภาคไทย ซึ่งเป็น ความร่วมมือกับอาชีวศึกษา และร่วมจัดกิจกรรม ในงานนิทรรศการ Software Expo Asia
- 3) **การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ** ได้แก่ ส่งเสริมในการเตรียมเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- 4) **การประเมินสมรรถนะของบุคคล** จัดให้มีการทดสอบ จำนวน 5 แห่งใน 5 สาขาวิชาชีพ
- 5) **การประกันคุณภาพการให้บริการ** จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพร่วมกับ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) และรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรรับรองต่างๆ 2. อบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) 3. ตรวจสอบติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ จำนวน 2 แห่ง



2

กิจกรรมสำคัญ

วันที่ 22 ม.ค. – 4 ก.พ. 2559

- ❖ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
- ❖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
- ❖ การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
- ❖ การประเมินสมรรถนะของบุคคล
- ❖ การประกันคุณภาพการให้บริการ

สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ



เมื่อวันที่ 27-31 มกราคม 2559 สร้างความร่วมมือกับ Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ณ ประเทศออสเตรเลีย ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และลงนามในบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ Transport and Logistics Industry Skills Council Ltd (TLISC) ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบรางกับ TLISC และ Metro Academy



ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

รับมอบนโยบายและบรรยายสรุปกรอบแผนการปฏิบัติงาน สคช. กับ รอง นรม.



เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) มอบนโยบายและรับฟังบรรยายสรุปกรอบแผนการปฏิบัติงาน สคช. ณ อาคารชั้นทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ตอบสนองการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การสนับสนุนร่วมมือกับกระทรวงศึกษาในโครงการประชารัฐ (Competitive workforce) ที่ สคช. ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานย่อยทั้ง 3 คณะ ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม Super Cluster เพื่อเร่งผลักดันให้มีการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเกิดการนำไปใช้ และเร่งให้มีการทดสอบและมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ

การส่งเสริมการรับรู้และสร้างการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ



เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมกิจกรรม ในงาน คิดก้าวหน้า ซึ่งจัดโดย OKMD ณ สโมสรทหารบก เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนชนไทย สู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์



การส่งเสริมการรับรู้และสร้างการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ



เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2559 ร่วมจัดกิจกรรม ในงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” โดยเป็นจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "อาชีวศึกษา ฝีมือชน คนสร้างชาติ" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การส่งเสริมการรับรู้และสร้างการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ



เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ร่วมจัดกิจกรรม ในงานนิทรรศการ Software Expo Asia โดยเป็นงานนิทรรศการและงานแสดงซอฟต์แวร์เทคโนโลยี พร้อมกิจกรรมสัมมนาและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ซึ่งมีผู้ประกอบการกว่า 250 บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ และกว่า 20 องค์กรจากภาครัฐผู้ประกอบอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ด้าน ICT เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ส่งเสริมในการเตรียมเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ



เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ส่งเสริมความร่วมมือกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพใน สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร และสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล



การประเมินสมรรถนะของบุคคล

การประเมินสมรรถนะของบุคคล



เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2559 สถาบันผ้าทอมือทริภุญชัย ได้จัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอูรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม อาชีพผู้ผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคยกคุณวุฒิวชาชีพชั้น 1 มีผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 80 คน



การประเมินสมรรถนะของบุคคล



เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 มีผู้เข้ารับการประเมิน 41 คน คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 มีผู้เข้ารับการประเมิน 5 คน และคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 มีผู้เข้ารับการประเมิน 8 คน



การประเมินสมรรถนะของบุคคล



เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้จัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างล้างรถและขัดสี คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 มีผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 10 คน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้จัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับซีรถยนต์โดยสารสาธารณะ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 มีผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 13 คน

โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 มีผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 11 คน และคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 มีผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 1 คน



การประกันคุณภาพการให้บริการ

การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ



เมื่อวันที่ 18-22 มกราคม 2559 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ซึ่งเป็นหน่วยงานจากประเทศนิวซีแลนด์ โดยเป็นการศึกษาโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ สคช.

การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพของกระบวนการให้การรับรองบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ



เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และ 3 กุมภาพันธ์ 2559 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่วมกับองค์กร
รับรองต่างๆ โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การจัดทำ Quality Assurance Workshop และแนวคิด
กรอบการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นการให้แต่ละองค์กรรับรองฯ ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาและข้อสงสัยที่มีใน
ปัจจุบันเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำให้กระบวนการการรับรองให้การรับรองบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มีมาตรฐานและได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีตัวแทนจากองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพใน
สาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

อบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)



เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 อบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยง การโรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร อาชีพผู้ประกอบการในร้านอาหาร มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน เพื่อให้ความรู้และเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ



เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพใน สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม กัฏตาการและร้านอาหาร เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โปร่งใส และยุติธรรม ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ



เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพใน สาขาวิชาชีพอูรักษ์งานพื้นบ้าน และศิลปหัตถกรรม เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โปร่งใส และยุติธรรม ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ



THANK YOU

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute : TPQI